



ฉบับที่ 24/2549

เรื่อง โครงการ “ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.” ประจำปี 2549

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะจัดโครงการ “ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.” ประจำปี 2549 ซึ่งโครงการนี้ ธปท. ได้จัดมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน และความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลาง
2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการฯ

จากการดำเนินโครงการในช่วงสองปีที่ผ่านมา ธปท. ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรและเงินทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนกว่า 3.5 ล้านบาท นับว่าโครงการฯ นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากถึง 608 โรงเรียน รวมทั้งนักเรียนที่ร่วมแข่งขันต่างก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า มีความใส่ใจในการศึกษา มุมานะมุ่งมั่นค้นคว้าหาความรู้มาเป็นอย่างดี สามารถตอบปัญหาที่ค่อนข้างยากได้ จนกระทั่งได้รับรางวัลจาก ธปท.

สำหรับปี 2549 ธปท. ได้ขยายขอบเขตของโครงการฯ โดยจะจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และจะมอบรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในวงเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

- ในวันที่ 30 กันยายน 2549 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคพร้อมกันทุกภาคทั่วประเทศ โดย ธปท. จะมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาหลายรางวัลให้โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกโรงเรียน โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 100,000 บาท และรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศคนละ 10,000 บาท รวมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดสิบอันดับแรกเป็นจำนวน 32,000 บาท

- ในวันที่ 21 ตุลาคม 2549 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ชนะเลิศระดับภูมิภาคจากแต่ละภาค โดย ธปท. จะมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 300,000 บาท และรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศคนละ 50,000 บาท

ในปีนี้มีโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท. ทั้งหมด 779 โรงเรียน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

6 กรกฎาคม 2549

